



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư: aphancao@videotron.ca
WWW.VOVI.ORG

Số 270

ngày 3 tháng 9, 2000

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

*Tâm linh phát triển không ngờ vực
Thực hiện tâm tu chuyển thức siêu
Đâm loạn không còn chơn ý thức
Tự mình sửa tiến chẳng còn yêu*

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 2-7-2000 đến 8-7-2000

Copyright @ 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Trong lúc hấp hối qui hàng Trời Phật, con người lại phải bỏ xác ra đi, thì phần hồn sẽ ra sao?
- 2) Dứt khoát có thể giải thông đời đạo hay không?
- 3) Loài người sống trên mặt đất này lúc nào cũng thắc mắc tại sao?
- 4) Bằng lòng tu tiến sẽ hàn gắn được mối tình sống động, dù xa hay gần cũng có cơ hội tương ngộ không?
- 5) Thương tình giao cảm khắp nơi nơi có hữu ích gì không?
- 6) Vãng vãng tình Trời ban chiếu ở nơi nào?
- 7) Nhìn ánh sáng mặt trời có lợi ích gì không?

<p>1) Monaco, 2-7-2000 9:55 AM <i>Hỏi : Trong lúc hấp hối qui hàng Trời Phật , con người lại phải bỏ xác ra đi , thì phần hồn sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa trong lúc hấp hối qui hàng Trời Phật , thì phần hồn phải chấp nhận ra đi trong khả năng mà tiến hoá.</p>	<p>Kệ: <i>Ra đi học hỏi vô cùng tùy nhân quả Nhân lành quả tốt tùy nhân hoà Hành thông thức giác giải tâm ma Nguyên lý Trời ban không thay đổi</i></p>
<p>2)) Monaco, 3-7-2000 3:50 AM <i>Hỏi : Dứt khoát có thể giải thông đời đạo hay không</i></p> <p>Đáp : Thừa dứt khoát có thể giải thông đời và đạo</p>	<p>Kệ: <i>Dứt khoát tâm tu tự tiến thâm Du dương thoát tục hồn thoát thân Tự do tiến tới đời thanh đạm Tránh khổ làm mê tự tiến thâm</i></p>
<p>3) Monaco, 4-7-2000 3:35 AM <i>Hỏi : Loài người sống trên mặt đất này lúc nào cũng thắc mắc tại sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa, vì người thấy chưa trọn nên lúc nào cũng thắc mắc</p>	<p>Kệ: <i>Khổ nhục cuốn lôi khó mở đường Cuốn lôi lôi cuốn lẽ vô thường Đời là cõi tạm nay tâm thức Hiểu được chiều sâu lại nhịn nhường</i></p>
<p>4) Monaco, 5-7-2000 3:55 AM <i>Hỏi : Bằng lòng tu tiến sẽ hàn gắn được mối tình sống động, dù xa hay gần cũng có cơ hội tương ngộ không?</i></p> <p>Đáp : Thừa bằng lòng tu thì cũng sẽ tự giải tỏa được sự trước ô và hàn gắn được sự triều mến và quý trọng</p>	<p>Kệ: <i>Thâm tình ban rải khắp nơi nơi Tình thương đạo đức ngộ hợp thời Uyển chuyển không ngừng duyên tái ngộ Thâm tình phân giải do tâm Trời</i></p>
<p>5) Monaco, 6-7-2000 5:47 AM <i>Hỏi : Thương tình giao cảm khắp nơi nơi có hữu ích gì không ?</i></p> <p>Đáp : Thừa thương tình của Trời Phật tận độ quần sanh rất hữu ích trong xây dựng, ngược lại là tự đọa</p>	<p>Kệ: <i>Quý yêu thương nhớ đạt muôn bề Trí tuệ phân minh chẳng chán chê Duyên đạo tình đời qui một mối Quán thông đời đạo tự tâm về.</i></p>
<p>6) Monaco, 7-7-2000 7:15 AM <i>Hỏi : Văng vẳng tình Trời ban chiếu ở nơi nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa văng vẳng ban chiếu ở nơi trung tim bộ đầu phát sáng</p>	<p>Kệ: <i>Lưu ly ban chiếu khắp nơi nơi Mở rộng tình trời mở hợp thời Trí sáng tâm minh duyên đạt đạo Quý yêu Trời Phật hiểu chơn lời</i></p>
<p>7) Monaco, 8-7-2000 3:00 AM <i>Hỏi : Nhìn ánh sáng mặt trời có lợi ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa nhìn ánh sáng mặt trời mới thấy được sức mạnh của cặp mắt, chính hai luồng điện âm dương trụ thì cặp mắt mới nhìn được.</p>	<p>Kệ: <i>Mắt nhìn trụ điện mới thông hành Phát triển qui nguyên tiến tới nhanh Xuất phát tâm thành qui một mối Thành tâm tu luyện giác tâm thành.</i></p>

Thư Từ Lai Vãng

Ngày 9/1/2000

Kính thưa Đức Thầy,

Đầu năm con và gia đình xin chúc Thầy tràn đầy sức khỏe và vạn sự như ý. Chúng con lúc nào cũng nghĩ đến Thầy và xin Đấng Cha Lành phù hộ cho Thầy được sống mãi mãi với chúng con. Kính thưa Thầy, con có vài điều xin hỏi riêng Đức Thầy Con xin đội ơn Đức Thầy .

1) Sau tháng 9 năm nay thì ba con đã làm cho GM 20 năm. Con tính khuyên ba về hưu ở Florida để lo việc tu hành. Con cảm thấy ba già đi nhiều vì công việc nặng nhọc, dễ rước động loạn và cũng khó tu. Con sợ ba không thể chịu đựng đến 7 năm nữa để về hưu chính thức để hưởng bảo hiểm sức khỏe của hãng GM, cho nên con đã để giành một số tiền để lo bảo hiểm sức khỏe cho ba má cho đến khi họ 65 tuổi thì sẽ được bảo hiểm chánh phủ. Con chỉ muốn tốt cho ba má để họ có thì giờ lo việc tâm linh nhiều hơn. Thầy nghĩ sao về điều này, con xin Thầy cho con ý kiến.

2) Trong lúc ngồi thiền, đến lúc làm PLTC nhiều khi con cảm thấy hít 12 cái hình như cũng chưa thông. Nếu con còn sức thì con có thể tiếp tục hít thêm không Thầy ? Bây giờ thì con đang tiếp tục hít đến khi nào trong người thoải mái thì con mới bắt đầu thiền định, nhưng con không biết đó có sửa pháp không. Con kính xin Thầy chỉ dạy, nếu làm không đúng thì con sẽ ngưng ngay.

3) Lúc thiền định, con cảm thấy rất khó định tâm. Hết chuyện này thì chuyện khác nó vô đầu con làm con khó định tâm. Có thể vì vậy mà lâu nay con không thấy ánh sáng và bộ đầu không rút thường xuyên. Con có dùng băng niệm Phật để giúp con một phần nào, nhưng khúc thiền định của con cũng chưa được hoàn hảo. Con xin Thầy chỉ dạy để con có thể làm tốt hơn. Xin cảm ơn Thầy .

Nhiều khi gặp Đức Thầy con không dám mở miệng vì sợ mình nói sai, nên luôn tiện đây con xin Thầy chỉ dạy cho con. Trên đường tâm linh của con bây giờ Thầy thấy con nên bỏ túc bằng cách nào và làm sao để bỏ được tánh hư tật xấu dễ dàng hơn ? Con xin đội ơn Đức Thầy và mong là lá thư này không làm cho Thầy mệt nhọc quá nhiều.

Cuối thư con xin Đức Thầy luôn luôn trẻ và khỏe mạnh để sống mãi với chúng con, vì còn Thầy thì chúng con còn một nguồn hy vọng mãnh liệt trên bước đường tâm linh. Con xin đừng bút và xin đa tạ phước huệ của Đức Thầy đã ban bố cho chúng con bao nhiêu năm qua .

Con của Đức Thầy,
TTNB

F V ngày 22 tháng 1 năm 2000

N B,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 9 tháng 1 năm 2000 được biết con vẫn lo cho ba má trong tuổi già

và muốn giúp đỡ ba má được nghỉ ngơi theo phần tuổi còn lại, đó là niềm vui của ba má trong tuổi già. Ba không quen nghỉ ngơi nên làm lụng quanh năm phục vụ gia cang là niềm vui của ba má, để tự phát triển thực chất của chính người.

Bao nhiêu năm khó qua nhưng vẫn qua, con nhìn ba má con có thể thấy rõ việc công phu tu học của con cũng cần tiếp tục dày công nhiên hậu mới thành đạt. Cần tu thanh tịnh nhiên hậu mới thấy rõ chính mình hơn. Đời là động. Thiên là Định. Con đã bằng lòng tu là tự giải bỏ sự động loạn từ bên trong cho đến bên ngoài. Phát triển tâm từ bi, thực hành thương yêu và xây dựng. Hiện nay con muốn báo hiếu và muốn cho ba má sống yên và tu tiến, đó là điều lành cho gia đình con.

Bao nhiêu năm qua gia đình của con đều được sự gia hộ và dìu dắt của Trời Phật. Nay có Trời, có Đất, có Đạo, cuộc sống cũng được an vui, con nên thuận chiều mà tiến, không nên gây thêm trở ngại cho cuộc sống. Vị trí và việc làm của ba vẫn tạo được một vị trí tốt. Con nên và chấp nhận những gì ba đã tự tạo được từ việc nặng cho đến việc nhẹ, ba vẫn ở trong vị trí kiểm chứng và phục vụ theo khả năng sẵn có của ba Con nên vui trong ân phước Trời ban.

Còn về việc công phu, làm Pháp Luân Thường Chuyển phải hạ lệnh đầy rún đầy ngược, tung lên bộ đầu là tạo cho khí điển trong cơ thể và khối óc đi lên thay vì đi xuống. Tu bằng trí bằng ý mới thật là tu, chỉ có khí điển mới hòa hợp với vũ trụ quang mà tiến hóa đi lên. Hướng đi đã vạch sẵn cho phần hồn khi lìa xác. Tất cả sẽ gom gọn trong sự thanh cao điển giới, dễ hiểu dễ minh. Người tu cần sự dày công và liên tục thì mới dệt được một Bức Tranh Trời trong nội tâm.

Con đã bỏ công không ít để đạt thành vị trí trong ngành y học như gian, phục vụ người lâm nạn tại thế. Pháp Lý Vô Vi là khí trực lưu thanh, cần sự dày công của hành giả. Chính con đã vượt qua từ giai đoạn một mới ý thức được đạo là sự quân bình của nội tâm. Nay con đã nhận thức có Trời, có Đất, có Đạo, là bình an hơn nhiều người đã và đang sống trên mặt đất này. Tâm động vì sự tham dâm, tưởng lầm là mình chưa thông, quên đi sự kiểm chứng quá khứ từ không giới đã đến và sẽ trở về với hai bàn tay không, chẳng mang được một vật gì khi phần hồn ra đi.

Muốn nhập định thì phải dứt khoát tất cả về không. Khi nhập định, Đấng Toàn Năng sẽ ban bố sự thanh nhẹ đại bi tận độ của Ngài chuyển cho óc sáng tâm minh, chơn tình sẽ bộc phát.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Vô Vi Vòng Quanh Thế Giới

Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney

Sydney, ngày 29 tháng 08 năm 2000.

Chúng tôi, bạn đạo Sydney xin trân trọng thông báo cùng toàn thể bạn đạo khắp năm châu, các việc làm như sau:

- 1- Ngày 20 tháng 08 năm 2000 vừa qua, chúng tôi đã tổ chức một cuộc bầu cử Ban Chấp Hành Hội tại địa điểm số 32 Ryder Road Greenfield Park. Kết quả bạn đạo đã chọn được 5 vị.

- 2- Tiếp theo, ngày 25-08-2000, chúng tôi đã họp mặt tại địa điểm số 2 Stubb Place để phân định nhiệm vụ. Kết quả, chúng tôi đã có một Ban Chấp Hành Hội như sau:
- Hội Trưởng : Anh Trần Đức Thanh.
 - Phó Hội Trưởng Nội Vụ : Anh Khuê Cang.
 - Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ : Anh Trần Minh.
 - Tổng Thư Ký : Chị Lê Thị Ngọc Sương.
 - Thủ Quỹ : Chị Nguyễn Thị Minh Tâm.
 - Cố Vấn : Anh Nguyễn Thiện Dũng.
- 3- Danh xưng của Hội từ nay sẽ là : Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney. Trụ sở đặt tại số 922 Hume Highway Basshill, New South Wales 2197, Australia.
- 4- Đường lối hoạt động của Hội : Với sự dẫn dắt từ bi của Đức Thầy, chúng tôi hoạt động trong giới hạn của người tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Thực hiện lời dạy : Nhẫn Hòa - Thương Yêu - Tha Thứ, Hội không đi ra ngoài tôn chỉ của Đức Thầy. Không phục vụ riêng một nhóm hay một cá nhân, chúng tôi ước mong Bề Trên và Đức Thầy sẽ hỗ trợ và chứng tâm cho chúng tôi.
- Thay mặt Ban Chấp Hành HỘI Ái Hữu Vô Vi Sydney.
Tổng Thư Ký Lê thị Ngọc Sương kính báo.

Thông báo của Đặc San Vô Vi

Kính gửi: Quý Bạn Đạo, Quý Độc Giả Vô Vi

Được sự chấp thuận của Đức Thầy, Hội Từ Thiện Vô Vi Charitable Trust và Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc chúng tôi tiếp tục đảm nhận ấn hành và phát hành Đặc San Vô Vi (ĐSVV) kể từ ĐSVV số 8. Ban Biên Tập ĐSVV kính xin quý bạn đạo và quý độc giả khắp nơi tiếp tục gửi bài vở hình ảnh và mọi sự ủng hộ tài chánh cho ĐSVV về địa chỉ như sau:

ĐẶC SAN VÔ VI
c/o HỘI ÁI HỮU VÔ VI TÂY ÚC,
UNIT 3/28 COLLINGWOOD ST.,
OSBORNE PARK, WA, AUSTRALIA 6017.
TEL.: +61 89244 3209 / +61 89380 7852
FAX.: +61 89244 4726
EMAIL: maxle@dph.uwa.edu.au.

Vì thời gian quá gấp, chúng tôi cố gắng phát hành ĐSVV số 8 này vào dịp kỷ niệm Sinh Nhật Đức Thầy năm 2000, Ban Biên Tập chúng tôi xin quý bạn đạo vui lòng gửi bài vở, hình ảnh, tài liệu về địa chỉ nêu trên trước ngày 20 Tháng 9, 2000.

Sự đóng góp của quý bạn đạo là một khích lệ lớn lao cho chúng tôi,
Quý Thương,
BBT ĐSVV

Thơ

Mẹ Đất, Mẹ Trời

Mẹ là biển cả Thái Bình
Mẹ là hùng vĩ Trường Sơn
Là tiếng vang Cửu Long
Là lửa thiêng nước Nam
Là khí linh " Con Rồng "
Mẹ là vú sữa ngọt ngào
Mẹ là nải chuối , buồng cau
Là ngọt hương mía lau
Là hồng lên thắm dâu
Là trái thơm đạo mầu
Lời thơ con viết cho mẹ
Mẹ buồn vì nỗi con cô
Lời thơ con viết dâng mẹ
Mẹ yêu nhớ nhung ghen lời
Làm sao quên được mẹ ơi!
Dạy con tiếng nói nằm nôi
Lời ca con hát dâng mẹ
Mẹ mừng vì nỗi con Vui
Lời ca con chúc tụng mẹ
Mẹ Hằng cứu giúp đạo đời
Làm sao nói được người ơi !
Tình mẹ bao la biển trời
Mẹ , Mẹ Sinh : Minh , Máu , Con người ?
Mẹ , Mẹ Dưỡng : Dục , Khí triều ngôi
Mẹ Sáng Trong Danh cha
Mẹ sáng trong Ngôi Con
Mẹ Sáng Trong thật thà...
Hôm nay nhớ mẹ làm thơ

Vía hồn thổn thức mộng mơ quê trời
Mừng vui tương hội bồi hồi
Mẹ quê áo trắng rạng ngời thương yêu
Say trong nguyên lý tình siêu
Chơn kinh vô tự học Yêu thương người
Thinh không cứu khiếu long trời
Mười phương đất lỗ Mẹ cười con thơ
Trong thơ tỏ nhạc , trong nhạc sáng thơ
Trăm năm ai có đâu ngờ
Ly gia là cả Trời thơ ghen ngào
Mẹ se chỉ sợi duyên nào ?
Áo đan thoáng chốc rạt rào tình quê
Đường trần bao nỗi nhiều khê
Hồn con nhớ mẹ tìm về mái xưa
Đón con rớt lệ thành mưa
Đồng khô bỗng chốc xanh mơ Cỏ trời
Ôm con mẹ nủ khuyên lời
Ngàn năm con ráng thành ... Người THẬT ... Tâm
Tình trời chiếu diệu cao thâm
Tình con hòa với thiên âm nắng trời
Hai bàn tay chấp miệng cười
Mẹ ơi con mẹ ...THẬT Người ... Vô VI
Không không chẳng chút thần kỳ
Sáng trong thực tế tu vi Đạo Đời
Trước sau con mẹ một lời
Luôn luôn nguyện gắng dâng đời Thức Tâm
Mẹ Trời , Mẹ Đất diệu thanh
Lòng con nhớ mẹ Hư Không hướng về
TÂM TÂM hòa diệu " Ô HÊ "
YÊU , YÊU , YÊU hết... bốn bề THẬT YÊU .
Vân Sơn (Troyes France)

Ôn Thầy

Thương Thầy dù đường xa khó nhọc
Bước phong trần không ngại gian nan
Bởi vì đâu ? Vì tình thương tận độ
Mong chúng sinh thoát khỏi ngục tù.

Đã có biết bao nhiêu lời hay ý đẹp đã đem ra để diễn tả ơn Thầy.

Một ơn tái sinh, một cái ơn làm thắm thía tình nhân loại, sự hiện hữu của Thầy đã đem lại niềm tin cho chúng ta khi chúng ta vẫn còn là một tội hồn chưa hoàn tất.

Sự vất vả của Đức Thầy bao nhiêu năm qua cũng chỉ muốn cho những người có tâm tâm đạo đạt được những ước nguyện mong muốn và tôi cũng là một trong những người đã và đang phát triển, người tu nên nói thẳng nói thật những gì đã đạt được để làm gương cho những bạn đạo tương lai, tôi nghĩ rằng Thầy cũng mong muốn chúng ta nói ra những gì chúng ta đạt cũng như Thầy đã nói những gì Thầy đạt được, để sự truyền pháp vất vả nhiều năm không uổng phí, không chỉ tạo những đệ tử vì danh vì lợi mà cạnh đó vẫn còn có những đệ tử đang tâm đang trở về nguồn cội, vật chất thế gian chỉ là giả tạm mà thôi.

Khi tôi biết được Điển Giới là gì, Tam Cối Thiên Địa Nhân là có thật thì trong lòng tôi không còn có gì xoay chuyển nổi, người đời chỉ chạy theo cái giả mà quên cái thật, bảo vệ vật chất hiện hữu mà quên rằng vật chất đó sẽ mất, còn lại chỉ là Hư Không mà thôi.

Cười cho nhân loại đảo điên

Cười cho thể xác triền miên học hành

Thành bại hư không đều là tiến hóa

Vững tu tiến lên! bánh xe tiến hóa không ngừng.

Bốn câu trên đã cho tôi niềm tin tu học, một lý lẽ siêu diệu của Đức Thầy mà người đời đã quên đi, ôm mãi trong tình tiền duyên nghiệp. Nội tâm của tôi càng phát triển mạnh khi thông suốt những câu thơ trên, trong một lúc cảm hứng tôi đã đưa bốn câu thơ vào một điệu nhạc hết sức "Hấp Dẫn" và hợp với ý nghĩa của bốn câu thơ. Nếu có cơ hội tôi sẽ chứng minh tại lễ Đại Thọ của Đức Thầy năm nay, để góp vui với Thầy và Bạn cùng Tam Cối đã cho tôi một niềm tin bất diệt trong lúc còn đang trên đường tâm đạo. Đây là một sự vượt ve ân ban của Trời Phật dành cho những người có Công Tâm Đạo, tôi không hề thấy ngại ngùng khi nói ra những cảm nhận này, không ngại khoe cái có của mình để đáp lại tình Thầy đã bao năm vất vả, đã không phí thời gian còn tại thế Thầy đã điều luyện tôi trở thành một "Hành Giả Vô Vi" vững chắc.

Lễ Đại Thọ của Đức Thầy năm nay tổ chức vô cùng long trọng, chúng ta là những đứa con Vô Vi không thể vắng mặt, để làm ấm lòng vị Truyền Pháp chỉ mong muốn được hội tụ với những tâm linh đang hướng về nguồn cội, và Thiên Ca là Vinh Danh Cho Vô Vi, là Ước Nguyện của Đức Thầy đã và đang Hình Thành để lại cho hậu thế. Chúng ta có nhiệm vụ đóng góp để Vô Vi phát triển, càng phát triển mạnh hơn để cảm ơn cho những người đi trước đã bỏ công vất vả hình thành Vô Vi ngày nay.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

Đoàn Mỹ Đức

Thông báo liên hệ đến buổi Lễ Đại Thọ của Đức Thầy

Trong dịp Lễ Đại Thọ Đức Thầy, chúng ta sẽ có 2 đêm văn nghệ Mừng Đại Thọ Đức Thầy và Đón Mừng Thiên Niên Kỷ 2000. Phần văn nghệ này sẽ do các bạn đạo Vô Vi khắp nơi trên thế giới phụ trách. Để giúp cho 2 buổi tiệc được thêm phần long trọng, vui tươi và phần văn nghệ thêm đặc sắc và phong phú, chúng tôi thiết tha kính mời các Thiên Đường, các Trung Tâm và các bạn đạo khắp năm

châu cùng đóng góp. Mỗi địa phương sẽ đề cử một đại diện lên chúc thọ Đức Thầy và sẽ đóng góp 2 tiết mục văn nghệ giúp vui. Nếu càng nhiều tiết mục càng được hoan nghênh. (Kịch hoặc Vũ : tối đa 10 phút ; Nhạc : tối đa 5 phút, cho mỗi tiết mục)

Trong tình thương yêu đối với Đức Thầy, xin quý bạn đạo hưởng ứng mạnh mẽ, chuẩn bị tập dượt ngay từ bây giờ. Và chúng ta sẽ cùng chung đóng góp trong niềm tin yêu:

“ Một thân làm chẳng nên non
Vô Vi hợp lực điển tròn phát quang
Cùng anh, cùng chị hợp bàn
Giúp vui văn nghệ! Hát vang tình người
Dâng lên Bé Tám nụ cười
Thương yêu xây dựng, người người chung vui”

Rút tĩa kinh nghiệm kỳ tổ chức Sinh Nhật Thầy năm 1999 tại Atlantic City, với tình thương yêu đối với Đức Thầy, có nhiều bạn đạo vào giờ chót muốn lên góp vui nhưng vì thời giờ có giới hạn nên không được đáp ứng . Mong lần này, các bạn sẽ tiếp tục hưởng ứng . Dự đoán số bạn đạo tham gia Thiễn Ca “ Duyên Lành” và tiệc mừng “ Đại Thọ Đức Thầy” năm nay sẽ khá đông, so với năm ngoái, nên chúng tôi mong sớm nhận mọi tiết mục ca, vũ, nhạc, kịch để ban tổ chức tiện việc sắp xếp. Ưu tiên cho các bạn ghi tên trước.

“ Hát lên cho vui, hát lên cho vui
Hát lên sống động thực hành
Song tu đời đạo, đạt thanh đạt hòa
Cùng chung phát triển tình ta
Tình là vô giá chan hòa ước mơ ”
(Thơ Thầy Lương Sĩ Hằng)

Thành thật cảm ơn tất cả quý bạn đạo. Hẹn tái ngộ tại Philadelphia.
Ban Tổ Chức Kính Bái.

Về tiết mục văn nghệ đóng góp, xin các bạn đạo liên lạc về các địa chỉ sau đây:

Mỹ châu: Cao Bạch Trúc Địa chỉ: 1522 SE 139th Ave. Portland, OR 97233 Tel: (503) 257-8657 or (503) 516-7537 Fax: (503) 254-8050 Email: Email: truclam@uswest.net	Âu châu: Huỳnh Minh Bảo Địa chỉ: 6, allée Ferrand, 92200 Neuilly sur Seine-France Tel: 1 46 41 09 57 Email: minh.bao.huynh@vnumail.com
Úc châu: Nguyễn Minh Tâm Địa chỉ: 52 Wyong St, Canley Height, 2166 AUS Tel: 61-2-8704-4071 Email: tamnguyen@swsahs.nsw.gov.au	